

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญ ไตรมาส 1/2562

1. แผนเพิ่มรายได้กลุ่มธุรกิจ IDC&Cloud

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และพัฒนาองค์กร	<p><u>แผนเพิ่มรายได้กลุ่มธุรกิจ IDC&Cloud</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> : เพื่อพัฒนาบริหารใหม่ๆ ด้านดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร และเพื่อทดแทนบริการเดิมที่มีแนวโน้มลดลง</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> : มกราคม – พฤษภาคม 2562</p> <ul style="list-style-type: none">- ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อทดลองร่วมให้บริการในธุรกิจกับบริษัท พันธมิตร- ได้ผลการวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงคุณภาพบริการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562- กจญ. อนุมัติอัตราค่าบริการและเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

2. แผนการขยายโครงข่าย LoRa WAN เพื่อให้บริการ IoT

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และพัฒนาองค์กร	<p><u>แผนการขยายโครงข่าย LoRa WAN เพื่อให้บริการ IoT</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> : พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้บริการให้ทั่วถึงทั้งประเทศ และเพิ่มมูลค่าให้องค์กร</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> : มกราคม – พฤษภาคม 2562</p> <ul style="list-style-type: none">- ได้รับอนุมัติข้อกำหนดแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้าง

3. แผนบริหารอัตรากำลังพนักงานหน่วยธุรกิจ Digital Service

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร	<p><u>แผนบริหารอัตรากำลังพนักงานหน่วยธุรกิจ Digital Service</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> : เพื่อให้มีอัตรากำลังและขีดความสามารถสอดคล้องและเพียงพอเพื่อรองรับธุรกิจ Digital โดยบริหารอัตรากำลังให้มีจำนวน สัดส่วน และรูปแบบการจ้างงานของพนักงานให้มีความยืดหยุ่นกับการดำเนินธุรกิจ</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> : มกราคม – พฤษภาคม 2562</p> <ul style="list-style-type: none">- ได้ผลการศึกษาค่าตอบแทนแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำร่างค่าตอบแทนฯ โดยได้มีการประชุม เรื่องสัญญาจ้างและสิทธิประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. แผนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนปรับปรุงกระบวนการทำงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร	<p><u>แผนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนปรับปรุงกระบวนการทำงาน</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> : เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันภายในองค์กรได้โดยอัตโนมัติ</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> : มกราคม – พฤษภาคม 2562</p> <ul style="list-style-type: none">- ได้มีการประชุมเรื่องการเชื่อมต่อระบบ CSS กับ AND แล้ว และอยู่ระหว่างการ Cleansing ข้อมูล Splitter- เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 คณะทำงานฯ มีมติเห็นควรให้ใช้โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลเดิมของปี 2558